

# ไหว้ครู-รับเป็นศิษย์ มพล.สดประทับใจ นศ.ถวายสัตย์สมเด็จย่าจะเป็นคนดีตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.) จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มพล. โดยการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีอย่างมากมาย

ในการประกอบพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์นั้น มีพิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ซึ่งเป็นประเพณีในการเปิดการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยได้สร้างเอกลักษณ์ด้วยการจุดเทียน จำนวน 9 เล่ม บนอ่างน้ำ ซึ่งลอยได้ด้วยดอกกุหลาบสีแดง และดอกดาวเรือง โดยมีนัยที่แฝงไว้คือ น้ำ ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในภาชนะเปรียบเสมือนความชุ่มเย็น และวิชาการความรู้ เทียน 9 เล่ม คือ ความสว่างไสวในอนาคตของนักศึกษา ที่คณาจารย์ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น นับจากวันนี้ต่อไป เลข 9 ถือเป็นเลขมงคล เพราะมีความหมายถึงความก้าวหน้า ความเพิ่มพูนความองกามแห่งชีวิต ดอกกุหลาบสีแดง สีแดงเป็นสีของมหาวิทยาลัย และเป็นสีโปรดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดอกดาวเรือง เป็นดั่งสีของทอง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำหรับการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นนั้นมพล. ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีโดยแบ่งประเภทดังนี้ นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น ผู้นำนักศึกษา(นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา) นักศึกษาดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่มีพัฒนาการผลการเรียนดีเด่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 542 คน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละสาขาวิชาจะได้รับทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 672,850 บาท

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า พิธีการในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญไม่แพ้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เพราะในวันนี้ที่นักศึกษาทุกคนมาร่วมตัวกันและได้กล่าววาจาคำสัตย์ปฏิญาณต่อ คณาจารย์ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ ซึ่งพวกครุมีความตั้งใจจริงที่จะรับพวกเธอทุกคนเป็นศิษย์ จากวันนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และอาจารย์จะคงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าพวกเธอจะเรียนจบไปทำงานอยู่แห่งไหนใดหากมีปัญหาใดๆ พวกครูยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่

“ขอให้พวกเธอทุกคนตั้งใจเรียน อย่าหยุดที่จะแสวงหาความรู้เพราะทุกนาทีความรู้พัฒนาอยู่



ตลอดเวลา ขอให้พวกเธอทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ ในเวลานี้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนก็ทำให้เต็มที่ เมื่อเรียนจบทำงานแล้วก็ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วประเทศชาติจะเข้มแข็งมีความ เจริญก้าวหน้า” อธิการบดี กล่าว นอกจากนี้อธิการบดีมพล.ยังได้กล่าวอีกว่า ขอให้เอาแบบอย่างพี่นักศึกษาที่ขึ้นรับเกียรติบัตรในวันนี้ เพราะนี่คือตัวอย่างที่ดีของการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้น เช่นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีพัฒนาการผลการเรียนดีเด่นเพียงแค่มิผลการเรียนดีขึ้น 0.5 นักศึกษาก็จะได้รับเกียรติบัตรซึ่งจะทำให้เรามีความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการเรียนต่อไป

พร้อมกันนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 3,180 คน ได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชทานสุวารีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้คำมั่นสัญญาจะตั้งใจมุ่งดวงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะและสังคมจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์และเกียรติภูมิของความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนาม ‘แม่ฟ้าหลวง’ตลอดไป